



www.lampangdlt.net

## สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๖ ๕๑๔๐ โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๑๓๙  
E-mail : lampang@dlt.mail.go.th

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย

ดีด้วย!!! เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ศูนย์บริหารจัดการเดินรถของ GPS ลำปาง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จะเปิดดำเนินการโดยเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบกับกรมการขนส่งทางบก

นายโสภณ พิทักษ์สาธิต ขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ “มั่นใจทั่วไทย ไร้อัปเดต” ว่ากรมการขนส่งทางบกดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ที่มีเป้าหมายให้รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่วิ่งบนท้องถนนทุกคัน มีความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จึงกำหนดให้รถโดยสารสาธารณะ รถลากจูง และรถบรรทุกตั้งแต่สี่ล้อขึ้นไป ต้องติดตั้ง GPS tracking พร้อมเครื่องแสดงตัวพนักงานขับรถ และเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถซึ่งจะสามารถควบคุมกำกับ ติดตามพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน ทั้งในเรื่องความเร็วชั่วโมงการขับรถ การใช้ใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง โดยศูนย์ GPS ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้ง ๗๖ จังหวัด เพื่อให้ทุกจังหวัดสามารถติดตามตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกอย่างใกล้ชิด รวมถึงผู้ประกอบการขนส่งสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปบริหารจัดการติดตามการเดินทางรถทุกคันในเครือข่ายของตนเองได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการขนส่งได้อีกด้วย ตลอดจนประชาชนยังสามารถติดตามตรวจสอบการเดินทางรถทุกคัน ผ่าน Application DLT GPS หากพบพฤติกรรมขับรถเร็วเกินที่กำหนด ขับรถประมาท หวาดเสียวอันตราย บันทึกประวัติผู้ขับรถทุกราย พร้อมประสานผู้ประกอบการให้รับทราบปัญหา เพื่อการปรับปรุงพฤติกรรมรถขับชั้ หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายโดยการปรับ พักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ประกอบการและพนักงานขับรถต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดโดยต้องไม่ขับรถเร็ว หรือทำงานเกิดเวลาที่กรมกำหนด มีใบอนุญาตขับรถถูกต้อง ทั้งนี้ เพื่อให้การขับขี่ของผู้ขับรถมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะอย่างยั่งยืน สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะเปิดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป ในช่วง ๗ วันอันตราย (๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๔ มกราคม ๒๕๖๐) จึงขอให้ผู้ประกอบการขนส่งแจ้งพนักงานขับรถใช้ความเร็วตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้ ดังนี้

รถโดยสารสาธารณะ	ใช้ความเร็วไม่เกิน ๙๐ กม./ชั่วโมง
รถตู้โดยสารสาธารณะ	ใช้ความเร็วไม่เกิน ๑๐๐ กม./ชั่วโมง
รถบรรทุก	ใช้ความเร็วไม่เกิน ๙๐ กม./ชั่วโมง
รถพ่วง	ใช้ความเร็วไม่เกิน ๘๐ กม./ชั่วโมง

หากพบการกระทำผิดความผิดโดยใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด จะดำเนินการเปรียบเทียบปรับ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาท) ต่อไป